

'ซิคเว่' รุดถกประธานกสทช. แจงเหตุจำเป็นความร่วมมือ 'ทรู'

กรุงเทพธุรกิจ • "ซิคเว่" ซีอีโอเทเลนอร์ กรุ๊ป ทำหนังสือขอเข้าพบประธานบอร์ด กสทช. หวังช่วยเห็นใจ เหตุต้องความร่วมมือ ทรูกับทรู ยืนยันบริษัทหลังรวมธุรกิจ จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอด ยกระดับ ประเทศไทยสู่ผู้นำในโลกดิจิทัลได้ พร้อม นัดแถลงข่าวใหญ่ครบรอบ 25 ปีที่ทำธุรกิจ ในเอเชีย ด้านวงใน กสทช.ระบุมติที่ประชุม บอร์ดเคาะเลื่อนลงมติให้วตติลความร่วมมือ ออกไปอีก 30 วัน หลังจากเดดไลน์ต้อง สรุปลง 10 ก.ค.นี้ อ้างตามสนงฯ ระบุงรอบ การทำงานให้ได้ถึง 90 วัน

การประชุมประกาศเข้าสร้างความร่วมมือ อย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ เทเลนอร์ กรุ๊ป โดยสนับสนุนให้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

หรือ ดีแทค เข้าร่วมกิจการ โดยตั้งเป้าปรับ โครงสร้างธุรกิจสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีฮับ พร้อม เสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ การสร้างดิจิทัล อีโคซิสเต็ม และกองทุนสตาร์ทอัพผลักดัน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน เทคโนโลยีระดับภูมิภาคเมื่อ 22 พ.ย. 2564 นั้น แม้ได้รับเสียงหวัดจากผู้ถือหุ้นไปแล้ว แต่ในด้านของการถูกตรวจสอบว่าสามารถ "ทำ" ได้หรือไม่ ยังคงอยู่ระหว่างการ พิจารณาของกสทช.อย่างเข้มข้น หลาย คนฟันธงไว้ล่วงหน้าแล้วว่าดีลครั้งนี้ไม่ได้ ไร้ยอดโดยกลีบกุหลาบ และผู้ที่จะชี้ขาดคือ "ศาลปกครอง"

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (30 มิ.ย.) นายซิคเว่ เบรคเกอร์ ประธาน

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทเลนอร์ ได้ทำหนังสือขอเข้าพบศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญไชย พุกกษั ประธานบอร์ดกสทช.และกรรมการกสทช. ในเวลา 13.00 น. โดยหัวข้อที่ขอหารือหลักๆ เป็นการเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่กสทช.ได้บอร์ดชุดใหม่ อย่างเป็นทางการ และโดยส่วนตัวเชื่อว่า นายซิคเว่ น่าจะมีขอความเห็นใจจาก บอร์ด กสทช.ในการเข้าร่วมธุรกิจกับทรู และหวังให้บอร์ดกสทช.อนุญาตให้เกิด การความร่วมมือกิจการในครั้งนี้

อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน วันเดียวกันช่วง 10.00 น. ทางดีแทคและ เทเลนอร์ กรุ๊ป ได้เชิญสื่อมวลชนร่วมรับ ฟังข้อมูล เนื่องในโอกาสที่เทเลนอร์ กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 25 ปีเอเชียในฐานะหนึ่งใน

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

ซิคเว่

บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ตั้งเป้าสู่ภารกิจที่สนับสนุน การใช้งานดิจิทัลสู่ประเทศในตลาด เอเชียที่เทเลนอร์ดำเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่ง "ดีแทค" หนึ่งในบริษัทที่เทเลนอร์ถือหุ้นได้ ประกาศการพิจารณาสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันกับทรู เพื่อ มุ่งสู่เป้าหมายสร้างบริษัทใหม่ด้าน เทเลคอม-เทคโนโลยี โดยหัวข้อพูดคุยประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักคือ ภูมิทัศน์ดิจิทัลใหม่และความท้าทาย เบื้องหน้า ทำไมบริษัทโทรคมนาคม

ต้องพลิกโฉมสู่เทเลคอม-เทคโนโลยี และ กลยุทธ์เอเชียของเทเลนอร์ กรุ๊ป และการวางแผนสำหรับประเทศไทย **ยื่นจะช่วยยกระดับดิจิทัลไทย**

โดยในครั้งการประชุมประกาศความร่วมมือต่อกันเมื่อปลายปีที่แล้ว นายซิคเว่ เคยระบุไว้ว่ากลุ่มเทเลนอร์ มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโลก ดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย มาแล้ว ดังนั้น ขณะที่เรายังพัฒนา ต่อไป ทั้งผู้บริโภคและธุรกิจต่าง คาดหวังบริการที่ล้ำสมัยและ การเชื่อมต่อที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่า บริษัทใหม่จะเป็น ส่วนหนึ่งในการต่อยอด ยกระดับ ประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้นำใน โลกดิจิทัลได้ ด้วยการผนวกความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ากับการ บริการที่ดึงดูดลูกค้า พร้อมนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

ขณะที่นายเยอเก้น โรสทริป รองประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาค เอเชีย กล่าวเสริมว่า ข้อตกลงใน ครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในการเสริมสร้างฐานของเราในเอเชีย ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้าง คุณค่าและพัฒนาตลาดในภูมิภาคนี้ ต่อไปในระยะยาวเรามีความมุ่งมั่น และพันธกิจต่อทั้งประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชียมาอย่างยาวนาน และ ความร่วมมือครั้งนี้ก็จะเสริมความ มุ่งมั่นและพันธกิจนี้ให้แข็งแกร่ง ยิ่งขึ้น การที่เราสามารถเข้าถึงทั้ง เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทรัพยากร บุคคลที่มีคุณภาพดีที่สุดใน

ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญสำหรับบริษัทใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น จะตั้งกองทุนมูลค่าประมาณ 100-200 ล้านดอลลาร์ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย

คาดเทเลนอร์ฯ ก้าวดีลล้ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเข้าพบบอร์ดกสทช. ในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่า กลุ่มเทเลนอร์ฯ มีความกังวลเกี่ยวกับดีลที่กำลังถูกตรวจสอบ เพราะหลังจากที่บอร์ดกสทช. ชุดใหม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ก็ได้มีมติจัดการรับฟังความเห็นสาธารณะในวงจำกัด (ไฟกัส กรุ๊ป) จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้บริโภคและประชาชน และยังได้ตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบในการรวมธุรกิจอีก 4 ชุดประกอบด้วย ด้านกฎหมาย ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งอาจจะกระทบต่อแผนการรวมที่ได้กำหนดกรอบเวลาไปแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปีนี้

โดยผลการไฟกัสกรุ๊ปตลอดช่วงที่ผ่านมามีความเห็นค่อนข้างไปในทางเดียวกันว่า บอร์ดกสทช. ไม่ควรอนุญาตให้เกิดการรวมขึ้น เพราะจะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทยนั้นมีผู้เล่นน้อยรายอยู่แล้ว หากปล่อยให้เกิดการรวม จะเข้าข่ายผูกขาดตลาดโดยสมบูรณ์ มีค่าการกระจุกตัวของดัชนีรุนแรงจนเกิดอันตรายต่อเศรษฐกิจ ในด้านของผู้บริโภคเองนั้นก็มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบเพราะมีทางเลือกให้เลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการน้อยลงและสิ่งที่ตามมาคืออัตราค่าบริการมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นหากการแข่งขันไม่เกิดขึ้น

เพราะผู้ประกอบการที่เหลือพึ่งพอใจกับจำนวนลูกค้าที่มีอยู่จึงไม่ต้องทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าและสุดท้ายแล้วเมื่อการควมรวมสามารถกระทำได้จริงอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งคณะกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ระบุว่าจะทำให้จีดีพีประเทศลดลง 300,000 ล้านบาท และเกิดเงินเฟ้อถึง 2%

สนง.ขอเลื่อนสรุปไปอีก30วัน

แหล่งข่าวจากบอร์ดกสทช. กล่าวว่า วานนี้ (29 มิ.ย.) ที่ประชุมบอร์ดได้มีกรวาระการประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าการควมรวมธุรกิจของสองบริษัทดังกล่าว โดยสำนักงานกสทช. ที่เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมความเห็นจากไฟกัสกรุ๊ป และสรุปรายงานจากอนุกรรมการทั้ง 4 ชุดนั้น ได้ขอเลื่อนเวลาการส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บอร์ด แม้ว่าก่อนหน้านี้บอร์ดได้มีมติให้สำนักงานกสทช. ได้สรุปทุกอย่างให้เสร็จภายใน 60 วันหลังจากที่มีมติออกไปโดยจะครบกำหนดในวันที่ 10 ก.ค. นี้ ซึ่งสำนักงานกสทช. ได้อ้างว่า ตามระเบียบหลักกฎหมายคำสั่งทางปกครองจะให้เวลาดำเนินการ 90 วัน ซึ่งจะไม่ถือว่าการปฏิบัติงานล่าช้า ดังนั้นจึงขอต่อเวลาจากบอร์ดออกไปอีก 1 เดือน ซึ่งก็จะเร่งสรุปเรื่องดังกล่าวให้เร็วที่สุด

มาเลย์ไฟเขียวเซลคอม-ดีจิควมรวม

ขณะที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Digi.Com บริษัทในเครือของเทเลนอร์กรุ๊ป ในมาเลเซีย และกลุ่มเอเซียต้า ได้ประกาศว่าได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย (MCMC) ที่กำกับดูแลกิจการการสื่อสารระบุว่าไม่คัดค้านการควมรวมกิจการระหว่างเซลคอมและ ดีจี สำหรับการแจ้งดังกล่าวจาก MCMC เป็นการให้ทั้งสองบริษัทดำเนินการตามขั้นตอนควมรวมต่อไปตามกระบวนการ โดยการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย และผู้ถือหุ้นทั้งเอเซียต้า (Axiata) และ ดีจี (Digi) ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทมั่นใจว่าการควมรวมกิจการจะทำให้เกิดการทํางานร่วมกัน และจะสร้างผู้ให้บริการดิจิทัลที่มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทที่ควมรวมนี้จะส่งมอบเครือข่ายและสัญญาณที่มีคุณภาพและครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ยังพร้อมสำหรับการลงทุนในการขยายเครือข่ายขับเคลื่อนโซลูชัน 5G ใหม่ ๆ และสร้างการเติบโตสำหรับกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่และ SMEs และสามารถรองรับผู้ใช้งานที่มีจำนวนมากขึ้นได้ ไปพร้อมๆ กับส่งมอบสิทธิประโยชน์มากมายผ่านช่องทางบริการต่างๆ ที่มีศักยภาพมากขึ้น มอบประสบการณ์เครือข่ายที่ดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทที่ควมรวมนี้ยังได้เสนอแผนการลงทุนมูลค่าสูงถึง 250 ล้านริงกิต (ประมาณ 55 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ 550 ล้านโครนนอร์เวย์) ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อสร้างศูนย์นวัตกรรมระดับโลกในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งจะผลักดันให้มาเลเซียเข้ามาอยู่ในระดับแนวหน้าของวิวัฒนาการด้านดิจิทัลทั่วโลก โดยศูนย์นวัตกรรมนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวางโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G, AI และ IOT ตลอดจนสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านดิจิทัลในประเทศ ทั้งสองฝ่ายคาดการณ์ว่าการควมรวมกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในครึ่งหลังของปี 2565 ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อเสร็จสมบูรณ์ เอเซียต้า และ เทเลนอร์ จะถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันในบริษัทที่ควมรวมใหม่ ฝ่ายละ 33.1%



แม่ชีปล่อยปลาแห่ง

กระดึ่กระดักันยกใหญ่หลัง “ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าหรือนิด้าโพล)” ออกมาแสดงผลสำรวจของประชาชน เรื่อง จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 25.28 ระบุว่า เป็น น.ส.แพทองธาร (อึ้งอึ้ง) ชินวัตร คุณแม่วัย 35 กระรัต หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย (บ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิม) เพราะเป็นบุตรสาวของ “ทักษิณ ชินวัตร” และชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตรที่มี “ชนกคิดหลัง 8 คดีทุจริต โทษคุก 12 ปี” แสงสว่างแลดส์โลดเรื่องรองชั้นแะ โดยมี “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” มาเป็นลำดับที่สี่ เพราะเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต, ทำบ้านเมืองเกิดความสงบ และนโยบายช่วยเหลือประชาชนได้จริง

แม้ประชาชนจะชื่นชอบการบริหารประเทศของ “ลุงตู่ – พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และออกนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริง แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะตอบใจกับความเดือดร้อนแสนสาหัสของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน จนทำให้ระดับราคาสินค้าทะยานขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่แค่ระดับราคาสินค้าเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งรัฐบาลพยายามชี้แจงว่า ได้ทำอย่างดีที่สุดแล้ว มีการออกมาตรการหลายอย่างเพื่ออุดหนุนไม่ให้ราคาน้ำมันขยับสูงไปกว่านี้

แต่รัฐบาลกลับไม่ได้ติดตามกำกับดูแลหน่วยงานราชการอย่างทั่วถึงเพื่อลดปัญหาภาระค่าครองชีพ อย่างกรณีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ยื่นตามศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีที่ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “เลขาธิการคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.(กทช.เดิม) เพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของ

เลขาธิการ กสทช.ที่ให้ “บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส” ชำระค่าปรับทางปกครองวันละ 100,000 บาท กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อ 11 ของกทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ประกอบ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ภายในเวลาที่กำหนด กรณี เอไอเอส กำหนดเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงิน 50 บาท สามารถใช้บริการได้ภายใน 5 วัน หรือเติมเงิน 300 บาท สามารถใช้บริการได้ภายใน 30 วัน หรือเติมเงิน 500 บาท สามารถใช้บริการได้ภายใน 50 วัน หรือเติมเงิน 1,500 บาท สามารถใช้บริการได้ภายใน 365 วัน อันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. ซึ่ง เอไอเอส ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขตามคำสั่ง เลขาธิการ กสทช.จึงมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองแก่กรณีของ เอไอเอส เป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงไม่ขัดหรือแย้งกับหลักนิติธรรมและสิทธิที่ เอไอเอส เคยได้รับและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

จนถึงวันนี้ กสทช.ได้เร่งรัดให้ธุรกิจเอกชนดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช.หรือยัง!?!? นี่คือการครองชีพของประชาชน ถ้ารัฐบาลกดดันให้หน่วยงานราชการตระหนักถึงการกิจหน้าที่ในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน ผลสำรวจอาจจะไม่ออกมาให้มหาดใจเมื่อได้ยินเสียงเคาะกะลา เช่นนี้ เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ค่ายเอไอเอสเท่านั้น แต่ทั้งทรูและดีแทคก็ไม่ต่างกัน หากดำเนินการตามกฎหมายน่าจะลดภาระค่าครองชีพลดรายจ่ายของประชาชนได้อย่างมากมาย รู้กันอยู่ว่าปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในชีวิตประจำวันไปแล้ว น่าสนใจว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะหยิบยกเรื่องนี้มาถาม “ชัชวดี ธนาคมานุสรณ์” รัฐมนตรีดีเอสไอด้วยหรือไม่

ทำไมเราถึงติดใจ “ผลไม่มีพิษจากต้นไม่มีพิษ” เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายครอบครัวเพื่อไทยไม่ต่างจากสำนวนไทยที่ว่า “แม่ชีปล่อยปลาแห่ง”

หมายถึงแม่ชี (อุบาสิกา) ที่เป็นผู้ถือศีลนำเลื่อมใสศรัทธานำเอาเชื่อถือ นำปลาไปปล่อย แต่ปลาที่ปล่อยเป็นปลาที่ตายแล้ว หรือปลาตากแห้ง เอาบุญเอากุศลเสียอย่างนั้น